



ที่ อว ๗๘.๐๑๖/๒๐๒๖

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการ

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอแจ้งมายังท่านเพื่อทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์/นักวิจัย หรือผู้เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะสมัครขอทุนวิจัย ดำเนินการดังนี้

๑. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ได้ที่ <https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11623>
๒. ผู้ที่ยังไม่มี account ในระบบระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ให้ลงทะเบียนและส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ได้ที่ www.nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการขอรับทุน
๓. กรอกข้อมูลโครงการในระบบ NRIIS ที่เว็บไซต์ <https://nriis.nrct.go.th> ให้ครบถ้วน และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ จากข้อที่ ๑ ตามเงื่อนไขที่แหล่งทุนกำหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขของการเสนอข้อเสนอการวิจัยเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11623> พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เมื่อยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS แล้วสถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว”) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้โครงการที่เสนอของบประมาณ ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยสามารถตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ในอัตรา ๑๐% และดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องมาตรฐาน การวิจัยของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนฯ และดำเนินการเรื่องมาตรฐานการวิจัยตามที่ระบุในหนังสือขอแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องแบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (หนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๖/๑๑๙๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕) และหนังสือชักชวนแนวปฏิบัติ เรื่องมาตรฐานของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนฯ (หนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๖/๑๐๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔)
๔. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอทุนผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้ฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้ส่วนงานดำเนินการตรวจสอบ และทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัยภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ แหล่งทุนจะไม่พิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิได้รับรองผ่านระบบ NRIIS และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับรองเฉพาะโครงการที่ได้รับแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยจากส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกันด้วย
จกขอขอบคุณยิ่ง

